



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยให้ส่วนราชการประเมินคุณลักษณะและคัดเลือกบุคคลก่อนเข้ารับการประเมินผลงาน ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้ส่วนบริหารงานบุคคล ภายใน ๙ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/แนวคิด/สัดส่วนผลงาน
๑	นางสาวกัญญาภา ศิริวิสาร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขพ ตำแหน่งเลขที่ ๘ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขพ) ตำแหน่งเลขที่ ๗ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลงานเรื่องที่ ๑ การตรวจสอบและประเมินผลโครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑) นางสาวกัญญาภา ศิริวิสาร ๘๐ % ๒) นางกัญญา ศรินวลชาติ ๑๐ % ๓) นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัย ๑๐ % ผลงานเรื่องที่ ๒ การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริม การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการขยายผล ๑) นางสาวกัญญาภา ศิริวิสาร ๘๐ % ๒) นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัย ๒๐ %